



มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: จันทร์ 29 เมษายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15023

หน้า: 9(บนขวา)

Col.Inch: 41.90 Ad Value: 64,945

PRValue (x3): 194,835

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: ตาซึ่งพินดาว

ตาซึ่งพินดาว

●...“หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชนให้มีความมั่นคงมั่นใจ และปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย เพราะฉะนั้นตำรวจทุกคน น่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริตยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีขึ้นเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงจังได้ตลอด ก็คงจะมั่นใจได้ว่า น่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจแท้ ผู้จะสามารถอำนวยความสะดวกสงบและความมั่นคงปลอดภัย” พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานในวโรกาสเสด็จพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาในปี 2558 ที่ยังไม่ได้รับกระบี่ เมื่อ 13 เมษายนที่ผ่านมา...●ตำรวจของพระราชฯ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำทัพโดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นำกำลังพลสักก็จากทั่วประเทศกว่า 21,000 นาย ร่วมภารกิจในพระราชพิธีสำคัญ ถวายงานในหน้าที่ถวายความปลอดภัยดูแลอำนวยความสะดวกด้านการ



พล.ต.ท. จุลมนต์



พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา



พล.ต.อ. ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล



พล.ต.ท. ไกรบุญ ทรวดทรง

จราจรและดูแลพสกนิกรที่จะหลังไหลชมพระบารมีฯให้สมพระเกียรติ...●มี พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ นายตำรวจมือทำงานยุค “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประจําการกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย และการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อํานวยการปฏิบัติเตรียมรับประชาชนร่วมชมขบวนเสด็จฯ เสียบบรรณคร ออกสีหบัญชรกว่า 2 แสนคน มี “พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.” จับมือ “พล.ต.ต.จิระสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบ.ชน.” มือหนึ่งด้านงานจราจร รับผิดชอบอํานวยการเรื่องการจราจรในช่วงพระราชพิธี...● อุกอาจ “โจรแบรนต์เนม” ปีนจอเสียดใหญ่ฉกนาฬิกาข้อมือตั้ง ริชาร์ด มิลล์ หลังทำที่ติดต่อขอซื้อติดกันในเฟซบุ๊ก นัดเจอที่โรงแรมย่านลาดพร้าว

แต่กลับซักปิ่นยิงชูดนาฬิกาหรู 5.3 ล้าน ลอยนาล ตำรวจนครบาลระดมล่า “บิ๊กเบ๊ะ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ผบ.ตร.นักสืบ จี้จับให้ได้ อีกด้านก็อย่างว่าพอเข้าเรื่องนาฬิกาหรูสะดุ้งหลาย คน...● คลื่นลมยังไม่สงบ แม้หลังเลือกตั้งใหญ่

แต่สถานการณ์การเมืองยังไม่นิ่ง ไม่ชัดเจนใครเข้าวิน ใครวิตกกังวล กกต. ยังไม่ได้ข้อสรุปเสียที อลวนอลเวงอย่างกับใครกำลังเล่นเกมกลเกมการเมือง ฝ่ายตำรวจต้องตั้งรับ “บิ๊กปู” พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล เดินสายทั่วประเทศ ติวหนัก ผกก.หัวหน้าโรงพัก ผกก. สิบสวน วางมาตรฐานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ชุมนุมฯให้การบ้านหาข่าว ความเคลื่อนไหวพวก “เปอร์มัส” กระทบความมั่นคง...● เด็ดดอกไม้ดอกเดียว สะเทือนทั้งยุทธจักร ไม่ต่างจากสถานการณ์วงการ เมือง วงสีกาก็เช่นกัน เคยลือชื่อ “มารขาว มารดำ” เคยหอมล้อม รุมเป็นที่รัก หลังพายุพัดที่เคยล้อม ก็หายหน้า ยามนี้ใครทำร้ายไวยามนี้ ก็ยอมร้อน อนิจจังความไม่เที่ยงแท้ และกฎธรรมะ...● ทำความกระจ่าง “บิ๊กเอ” พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวต

นันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่เรือนจำศรีสะเกษ สาขางันต์คดีผู้ต้องกักขัง นายพรหมปัญญา เกษหอม ถูกเพื่อนผู้ต้องกักขังรุมทำร้ายเสียชีวิต จากตอนแรกเรือนจำศรีสะเกษชี้แจงเป็นอุบัติเหตุ ตกจากขอบอ่างน้ำ ปิดบังอำพรางข้อมูลจน “บิ๊กเอ” ต้องมาเอง จับมือ พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ คลีคลายจนจับกุมผู้ก่อเหตุ พร้อมสั่งตั้ง ผบ.เรือนจำศรีสะเกษ...● ขวัญดี ยิ่งกว่าอาวุธดี ลงพื้นที่เดิมขวัญกำลังใจต่อเนื่อง พล.ต.ต.โพธิ์ สวีสวรรธน์ รอง ผบ.ภ.9 หมวกอีกใบ ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนใต้ ยะลา

นราธิวาส ปิดตานิ ต่อเนื่องเน้นย้ำให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ป้องกันการชุมนุมโจมตี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โมลิ้มเป็นตัวแทนมอบเงินบำรุงขวัญจาก ผบ.ภ.9 ให้เพื่อนร่วมรบ...● เปิดใจบนเวทีมองกัญชาให้รอบด้าน นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีการะบายความในใจศาลตัดสินมีทั้งคนพอใจ-ไม่พอใจเป็นตุลาการต้องอดทน “ไม่ลงเป็นผู้เล่นในเกม รอยยังเข้าไกลง่ายกว่า”...“ฝากตรงนี้ถ้าเราไม่ยอมรับกติกาไม่ว่ากติกาดูฯ ทั้งสิ้น มันก็วนวาย ถ้าเราไม่เห็นด้วยกับกติกาก็ต้องแก้กติกาก่อน ซึ่งไม่ว่าจะแก้กติกายังไง เมื่อวินิจฉัยหรือตัดสินออกมาแล้วก็ไม่มีความหวังที่จะพึงพอใจได้ทุกฝ่าย ที่ไหนในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้”

ทรงกลด